

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ณ.ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ให้เลขานุการแจ้งที่ประชุมเรื่องคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พชอ.
เลขาฯ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พชอ. ลานกระบือ มี ๓ คำสั่ง คือ
๑. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
๒. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)
๓. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ซึ่งทั้ง ๓ คำสั่งฯ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยนายอำเภอเป็นผู้ลงนาม
แต่งตั้ง โดยที่คณะกรรมการในข้อที่ ๒,๓ เป็นฝ่ายทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการในข้อที่ ๑

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ให้เลขานุการรายงานสถานการณ์ด้านสุขภาพของอำเภอลานกระบือ
เลขาฯ นำเสนอข้อมูลประชากร ข้อมูลด้านสุขภาพ สาเหตุการป่วย การเสียชีวิตของ
ประชาชน และอายุคาดเฉลี่ยอำเภอลานกระบือ ปี ๒๕๖๔ โดยสรุป คือ ประชากร
อำเภอลานกระบือ ในปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากมีประชากรสูงวัยถึงร้อยละ
๑๖.๔๕ มีแนวโน้มอัตราการตายเพิ่มขึ้น สวนเท่ากับ อัตราเกิด และอัตราเพิ่มที่มี
แนวโน้มลดลง สาเหตุการตายของประชากรอำเภอลานกระบือมีสาเหตุใหญ่ๆ จาก
1. CA 2. ปอดบวม 3. SEPSIS 4. CKD 5. STEMI 6. HT/DM ส่วนการป่วยในปี
๒๕๖๔ ส่วนใหญ่เกิดจาก ปอดบวม เนื้อเยื่อผิดปกติ เบาหวาน ความดัน และโลหิต
เป็นพิษ ซึ่งสาเหตุการป่วย เช่น ปอดบวม เบาหวาน ความดัน และโลหิตเป็นพิษ มี
ความสัมพันธ์กับสาเหตุการตายของประชากรของอำเภอลานกระบือด้วย

พัฒนาการอำเภอ

นำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจของประชาชนในอำเภอลานกระบือ และแนวทางการ
ขจัดความยากจนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ให้เลขานุการสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการปัญหา ในรอบปีที่ผ่านมา
เลขาฯ ประเด็นในการดำเนินงานของ พชอ.ในปี ๒๕๖๔ มี ๔ ประเด็น มีผลการดำเนินงาน
ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ เป็น
เจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน ในปี ๒๕๖๔ พชอ.ลานกระบือได้ดำเนินการออก
เยี่ยมเยียนผู้ติดเตียงและยากจน หมู่บ้านละ ๒ ราย ๖๙ หมู่บ้าน ๑๓๘ ราย
ประเด็นที่ ๒ การป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจร มีตำรวจภูธรลานกระบือเป็น
เจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน ในปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อหารือในการ
ป้องกันอุบัติเหตุถนนเส้นหน้า รพ.ลานกระบือ โดยที่ประชุม มีมติให้ดำเนินการ ๓

เรื่อง คือ ๑.ปิดกั้นจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาล ๒.ติดป้ายเตือนก่อนถึงจุดกลับรถ และ ๓.ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบก่อนถึงที่กลับรถ โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการ ข้อที่ ๑,๒ เรียบร้อยแล้ว ข้อที่ ๓ จะดำเนินการในปี นี้ และได้ประสานงานกับ รถบรรทุกน้ำมันและรถบรรทุกหนัก ไม่ให้วิ่งผ่านตัวเมืองในช่วงเวลากลางวันเพื่อ ป้องกันปัญหาทางการจราจร

ประเด็นที่ ๓ การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เจ้าภาพหลักคือ โรงพยาบาล ลานกระบือ โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการ ศึกษาพฤติกรรมผู้ป่วยโรคไตนําร่องใน เขตตำบลหนองหลวง เพื่อชะลอภาวะไตเสื่อมของผู้ป่วย ผลการดำเนินการ ได้เก็บ ข้อมูลปัจจัยที่ศึกษาเกือบครบแล้วขณะนี้กำลังแปลผลข้อมูล ซึ่งผลที่ได้จะได้นำมาใช้ กับคนในพื้นที่อำเภอลานกระบือเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคไตต่อไป

ประเด็นที่ ๔ การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 เจ้าภาพหลักคือ สาธารณสุขอำเภอ ลานกระบือ โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการหลายเรื่อง เช่น การให้สถาน

ประกอบการประเมินตนเองตามมาตรการ CFS การให้สนับสนุนในการดำเนินงาน การตรวจคนเข้าออกในพื้นที่ที่ประกบไม่ดำเพื่อคัดกรองผู้เสี่ยงโรคโควิด-19 ไม่ให้เข้ามา ในพื้นที่ การรณรงค์หากกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 การจัดตั้ง CI รพ.สนาม ในพื้นที่ เพื่อดูแลผู้เสี่ยง ผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความ ร่วมมือจากพื้นที่และประชาชนเป็นอย่างดี

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน ขอความคิดเห็นประเด็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอ ลานกระบือในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นายพิสิษฐ์ เสนอประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาเสพติด โดยการจัดตั้งชมรม To Be Number One ใน Setting หมู่บ้าน/ชุมชน และสถานศึกษา ในทุกตำบล

ที่ประชุม มีการเสนอประเด็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหลายประเด็นทั้งทางด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้สรุปเป็นประเด็นที่จะเน้นการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใน ๕ ประเด็น คือ ๑.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ๒.อุบัติเหตุทางการจราจร ๓.การ ดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD/CKD)๔.การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และ ๕.การจัดตั้งชมรม To Be Number One ใน Setting หมู่บ้าน/ชุมชน และ สถานศึกษา

ประธาน ให้ทางเลขาฯสรุปในประเด็นในการดำเนินงานเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ และนัด ประชุมครั้งต่อไป

เลขานำ ประเด็นการจัดตั้งชมรม To Be Number One ใน Setting หมู่บ้าน/ชุมชน และสถานศึกษา เสนอให้ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานในประเด็นนี้ และประเด็นในการดำเนินงานของ พชอ.ลานกระบือในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๕ ประเด็น คือ ๑.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ๒.อุบัติเหตุทางการจราจร ๓.การดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD/CKD) ๔.การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และ ๕.การจัดตั้งชมรม To Be Number One ใน Setting หมู่บ้าน/ชุมชน และสถานศึกษา

ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธาน ให้ที่ประชุมกำหนดวิสัยทัศน์ในการทำงานของ พชอ.ลานกระบือ เพื่อนำมาเสนอในการประชุมครั้งหน้า

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น
นายบุญเลิศ บุตรจันทร์ ผู้จัดบันทึก
นายอำนาจ นามลิวรรณ ตรวจทาน